



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2065

เรื่อง กลุ่มผู้พิการกับสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

ผู้เรียบเรียง นายนรากร นันทไตรภพ วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ

ออกอากาศ มิถุนายน 2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 สรุปสาระสำคัญได้ว่า สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสามารถกระทำและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หากการกระทำนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ไม่กระทบต่อประชาชนในด้านความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม รวมถึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น อีกทั้งยังได้กำหนดถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ สมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น โดยการกระทำทั้งหลายต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดสิทธิและเสรีภาพไว้หลายด้าน ในครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้พิการอันเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวโดยสรุป คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว้ในหมวด 7 รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย โดยมี “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561” และ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” กำหนดถึงรายละเอียดกระบวนการต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

บุคคลกลุ่มผู้พิการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถือเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ควรให้ความสำคัญตามหลักสิทธิมนุษยชนเฉกเช่นเดียวกับบุคคลประเภทอื่น ๆ ซึ่งในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญและเป็นตัวแทนของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม และแต่ละวิธีการสมัครสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตาม “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” ปรากฏตัวแทนจากมูลนิธิกสิวิภาคนพิการไทย สมาคมคนพิการ

แห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนในขั้นตอนการคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการส่งต่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมจัดทำคู่มือการจัดการเลือกตั้งสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้เท่าเทียมกับคนปกติ โดยการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการ การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงกลุ่มผู้พิการ การอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยจัดเตรียมสถานที่จัดการเลือกตั้ง พร้อมกับการปรับทัศนคติที่มีต่อผู้พิการ เช่น การมีเจ้าหน้าที่ภาษามือ การออกแบบหน่วยเลือกตั้ง ทางลาดสำหรับผู้พิการนั่งรถเข็น เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นสากลสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้พิการในการเลือกตั้ง เป็นต้น

จึงเห็นได้ว่ากลุ่มผู้พิการได้รับความคุ้มครองในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับทุกคน ดังนั้นกลุ่มผู้พิการจึงควรออกไปใช้สิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อแสดงถึงความสำคัญของกลุ่มผู้พิการตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

บรรณานุกรม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2561). การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา. สืบค้น 11 มกราคม 2562 จาก https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4244

_____. (2560). รวมข่าว กกต. สืบค้น 11 มกราคม 2562 จาก https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20170421090347.pdf

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” (6 เมษายน 2560). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก, น. 1-90.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้น 10 มกราคม 2561 จาก <http://www.royin.go.th/dictionary/>

สุเทพ เอี่ยมคง. สถาบันพระปกเกล้า. (ม.ป.ป.). สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย. สืบค้น 10 มกราคม 2562 จาก <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81>

"ออตติค" มีสิทธิเลือกตั้ง...ผู้ปกครองอย่าปิดกั้น. (20 เมษายน 2560). คมชัดลึกออนไลน์. สืบค้น 10 มกราคม 2561 จาก <http://www.komchadluek.net/news/scoop/272444>